



สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 12 กันยายน 2561

เอกชนตกคลัง เคลียร์เวตริฟണ്ട് คาใจจุดคืนเงิน

จับอรรถกษัตริย์แห่งบ้านแก้วทุกขาด

>> เรื่องร้องเรียนอรรถกษัตริย์แห่งบ้านแก้ว-เปิด3ตัวตั้งชิงประธาน

ธุรกิจเฮ! สรรพากรเปิดรับตัวแทน รีฟนด์เวตทริสต์ ในเมือง แต่ยังคงคาใจหลายเรื่อง สมาคมค้าปลีกห่วงขั้นตอน ยุ่งยากเร่งหารื้อสมาชิก 13 ก.ย.นี้ "กสิณท์" ชี้ทำเลที่ตั้ง ไม่เคลียร์ เล็งถกรัฐอีกรอบ

จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติเห็นชอบ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

นายกสิณท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กล่าวว่า การออกประกาศของกรมสรรพากร ถือเป็นการเปิด กว้างให้เอกชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ เพราะ รัฐบาลไม่ยอมให้กำหนดว่าจะมีจุดคืนภาษีทั้งหมด 10 จุด หรือ 5 จุด ตามที่คณะทำงานสานพลังประชารัฐ D3 เคยแนะนำไป ก่อนหน้านั้น เพราะมองว่าอาจจะผิด กฎหมาย หวั่นว่าจะเกิด ข้อครหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่

นายกสิณท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่ คาดหวังว่าคณะกรรมการฯชุดใหม่จะทำงาน เป็นเอกภาพปราศจากการเมืองแทรกแซง ยึดผลประโยชน์ ของชาติเป็นหลัก และขอให้จัดลำดับเรื่องที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคสูงทำก่อน

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

โครงการนี้เป็นการทดลอง ในกรุงเทพฯก่อน ซึ่งเป็นเรื่อง ที่ดีต่อการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียน ในประเทศ แต่ประกาศที่ออกมาก็ยังอาจมีความไม่ชัดเจนอยู่ใน เรื่องของ ทำเลที่ตั้งว่าจะเป็นที่ใด เพราะต้องรอให้เอกชนที่สนใจ เสนอเข้ามา โดยเปิดให้ 1 บริษัทเสนอได้ 3 ทำเลที่ตั้ง หรือวิธีการ คัดเลือกเอกชนที่เหมาะสม รวมไปถึงวิธีการทำงาน

"ประกาศนี้ออกมาเพียงกว้าง ๆว่าจะสามารถคืน ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสดไม่เกิน 1.2 หมื่นบาท และนักท่องเที่ยว ที่มีสิทธิ์ซื้อคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ จะต้องซื้อสินค้าที่มีมูลค่าไม่น้อย กว่า 2 พันบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยซื้อจากร้านค้าที่ จดทะเบียนและเสียภาษีถูกต้อง แห่งละไม่น้อยกว่า 2 พันบาท ต่อวันเท่านั้น ดังนั้นทางคณะทำงานสานพลังประชารัฐ D3 คงจะต้องหาหรือความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้กับทางกรมสรรพากร ต่อไป"

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

นาฟต้าจ่อเปลี่ยนกฎใหม่ ทุบส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์

ไทยผวาข้อตกลงใหม่นาฟต้าเพิ่มใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ 75% ทุบส่งออก 9 หมื่นล้าน พาณิชย์พร้อมถกอินโดฯ ขึ้นภาษีกว่าพันรายการ "ทรัมป์" ลั่นเล่นงานจีนอีก 2.6 แสนล้านดอลลาร์

นายบัณฑิต วรงค์สีลโชติ รองประธานคณะกรรมการ เจริญการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่ กฎแหล่งกำเนิดสินค้าใหม่ข้างต้นคาดว่าจะมี ผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จะมีผลกระทบต่อ การนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ของสหรัฐฯและเม็กซิโกจากทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งไทย ญี่ปุ่น และจีนจะลดลงอย่างแน่นอน ซึ่งก่อนที่ ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ คาดจะมีผลให้การส่งออกชิ้นส่วน รถยนต์จากไทยไปสหรัฐฯค่อยๆ ลดลง และจะมีโรงงานผลิต ไปเปิดในสหรัฐฯมากขึ้น

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ